

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ



THÔNG BÁO

**Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học,
năm học 2024-2025**

9. Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp - 7520118

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo
		Đại học chính quy
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p>1. Vùng tuyển sinh: Thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước</p> <p>2. Đối tượng dự tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2024 và các năm trở về trước</p> <p>3. Ngành tuyển sinh:</p> <p>3.1 Đại học chính quy Quản lý công nghiệp Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Quản trị kinh doanh Kế toán Tài chính – Ngân hàng</p> <p>3.2 Đại học vừa làm vừa học Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Quản trị kinh doanh Kế toán Tài chính – Ngân hàng</p> <p>4. Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán học- Vật lý – Hóa học C01: Toán – Vật lý – Ngữ văn C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn D01: Toán – Tiếng Anh -Ngữ văn</p> <p>5. Phương thức xét tuyển: Phương thức xét tuyển: gồm 02 phương thức (PT) PT 1: Xét kết quả học bạ THPT (Mã PT: 200, Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đối với đại học chính quy: từ 18 điểm trở lên) Cách 1. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển của học kì I, II lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12 (làm tròn đến số thập phân thứ 2) cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có) Cách 2. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12 (làm tròn đến số thập phân thứ 2) cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có).</p>



Handwritten signature

		<p>PT 2: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (<i>Mã PT: 100, Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đối với đại học chính quy: công bố sau 17/7/2024</i>)</p> <p>Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có).</p> <p>Lưu ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điểm ưu tiên của thí sinh đăng ký xét tuyển được xác định dựa trên quy định về điểm ưu tiên trong Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. <p>* Ngưỡng đảm bảo chất lượng là mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển, không bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực.</p>
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Kiến thức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nắm vững và vận dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên sâu trong CTĐT ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp vào trong ứng dụng thực tế. Mục tiêu kiến thức tập trung vào việc thiết lập, giải quyết các vấn đề, nâng cao chất lượng của hệ thống sản xuất nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm từ khâu nhập đầu vào đến khâu tạo ra sản phẩm cuối cùng. Sản phẩm có thể là sản phẩm cụ thể hoặc chất lượng dịch vụ. Ví dụ: Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần, Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp, Điều độ công việc, Cải tiến tinh gọn, Quản lý chất lượng... <p>Kỹ năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khả năng hình thành và phát triển ý tưởng, sản phẩm, dự án cụ thể. - Khả năng thiết kế công việc, quản lý tốt quá trình triển khai và vận hành hệ thống sản xuất, dịch vụ. - Kỹ năng hoạt động hiệu quả khi làm việc độc lập hoặc theo nhóm. - Kỹ năng tư duy sáng tạo, tự học tự nghiên cứu và thích nghi với môi trường làm việc. - Kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định hiệu quả. - Kỹ năng trình bày vấn đề và viết báo cáo rõ ràng, kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Khả năng giao tiếp hiệu quả. <p>Năng lực tự chủ và trách nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có ý thức trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và xã hội. - Có nhận thức đúng đắn về chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp. - Có thái độ cư xử của một nhà quản lý, lãnh đạo. - Có tinh thần hợp tác và chủ động lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn. <p>Trình độ ngoại ngữ: TOEIC 450 hoặc tương đương</p> <p>Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.</p>
III	Các chính	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Áp dụng đầy đủ các chế độ chính sách, miễn giảm học phí cho sinh viên theo quy định của Nhà nước.

	sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà trường dành một khoản kinh phí lớn để cấp học bổng cho sinh viên học giỏi; đặc biệt các sinh viên thủ khoa ngành sẽ được Nhà trường hỗ trợ học phí cho học kỳ đầu và sẽ duy trì cho các học kỳ tiếp theo nếu đạt loại giỏi cho đến khi ra trường; đồng thời Trường còn cấp học bổng và trợ cấp cho sinh viên nghèo, học giỏi hoặc gặp khó khăn đột xuất, được vay vốn học tập. Hàng năm, các sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện được Nhà trường tuyển chọn, tạo điều kiện tham quan, giao lưu với sinh viên các trường đại học nước ngoài. - Hệ thống quản lý học vụ: sinh viên được cấp tài khoản truy cập qua mạng Internet để đăng ký trực tuyến học phần, xem và in lịch học, lịch thi, kết quả học tập...
		<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống học tập trực tuyến e-learning: sinh viên được cấp tài khoản truy cập qua mạng Internet và phần mềm di động để tiếp cận tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo, diễn đàn học tập, thi trực tuyến. - Nhà trường có kết nối mạng Wi-Fi để sinh viên truy cập Internet miễn phí và tạo mọi điều kiện để sinh viên sử dụng các phòng học, phòng máy, phòng thực hành để học nhóm, thực tập. - Các hoạt động đoàn thể phong trào thể thao, văn nghệ, câu lạc bộ học thuật, hành trình về nguồn; Chiến dịch mùa hè xanh. - Trường, Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo, báo cáo khoa học, sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao phương pháp học tập.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Tự học và nghiên cứu suốt đời. - Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong và ngoài nước.
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	Kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành KTHT sẽ được các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước quan tâm cao và sẽ thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cơ hội nghề nghiệp bao gồm các công việc trong lĩnh vực quản lý, tư vấn thiết kế, điều hành các hệ thống và quy trình sản xuất công nghiệp; các đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần (logistics), vận tải, hoặc các cơ quan

		hành chính nhà nước. Cụ thể là giữ vai trò như một chuyên viên kế hoạch, quản lý và đảm bảo chất lượng, kỹ sư năng suất, chuyên viên về dự án, cung ứng vật tư, kho vận, và logistics, cải tiến quá trình sản xuất...
--	--	---

10. Chuyên ngành đào tạo: Quản lý công nghiệp - 7510601

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo
		Đại học chính quy
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p>1. Vùng tuyển sinh: Thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước</p> <p>2. Đối tượng dự tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2024 và các năm trở về trước</p> <p>3. Ngành tuyển sinh:</p> <p>3.1 Đại học chính quy Quản lý công nghiệp Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Quản trị kinh doanh Kế toán Tài chính – Ngân hàng</p> <p>3.2 Đại học vừa làm vừa học Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Quản trị kinh doanh Kế toán Tài chính – Ngân hàng</p> <p>4. Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán học- Vật lý – Hóa học C01: Toán – Vật lý – Ngữ văn C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn D01: Toán – Tiếng Anh -Ngữ văn</p> <p>5. Phương thức xét tuyển: Phương thức xét tuyển: gồm 02 phương thức (PT) PT 1: Xét kết quả học bạ THPT (Mã PT: 200, Ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với đại học chính quy: từ 18 điểm trở lên) Cách 1. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển của học kì I, II lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12 (làm tròn đến số thập phân thứ 2) cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có) Cách 2. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12 (làm tròn đến số thập phân thứ 2) cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có). PT 2: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Mã PT: 100, Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đối với đại học chính quy: công bố sau 17/7/2024) Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có). Lưu ý:</p>

		<p>- Điểm ưu tiên của thí sinh đăng ký xét tuyển được xác định dựa trên quy định về điểm ưu tiên trong Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p> <p>* Ngưỡng đảm bảo chất lượng là mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển, không bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực.</p>
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Kiến thức:</p> <p>Nắm vững và vận dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong CTĐT vào thực tế như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhận định đúng đắn quan điểm của Đảng và Nhà nước dựa trên sự tích hợp các kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật và an ninh quốc phòng. Gắn kết với cộng đồng, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. - Giải quyết tốt các bài toán tối ưu, bài toán cung cầu, giúp nhà quản trị ra quyết định nhờ tích hợp kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, cơ sở ngành như: phương pháp tính và phân tích định lượng, thống kê và phân tích thống kê, kiến thức trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị,... - Có khả năng lập, phân tích và thẩm định các dự án đầu tư, phân tích tài chính doanh nghiệp, hoạch định chiến lược, hoạch định nhân lực, quản trị và điều hành sản xuất, kiểm soát và cải tiến chất lượng, đánh giá trình độ công nghệ, hoàn thiện chuỗi cung ứng và hậu cần, loại bỏ lãng phí trong sản xuất, phát triển sản phẩm, thực hiện các hoạt động marketing cho doanh nghiệp,... nhờ tích hợp kiến thức chuyên ngành. <p>Kỹ năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng nhận định về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Có khả năng tự rèn luyện thể chất. Có khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích vấn đề liên quan đến quản lý công nghiệp, có khả năng trình bày và viết báo cáo. Có khả năng đọc hiểu và viết được tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh. Có khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ trong kiểm soát chất lượng, phần mềm và sử dụng thành thạo các mô hình toán để giải quyết các bài toán tối ưu. - Có khả năng thực hiện được chức năng của mình trong môi trường công nghiệp, hành chính chính phủ; có khả năng nghiên cứu và ứng dụng kiến thức khoa học liên quan mang tính học thuật; có khả năng đưa ra ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hoạt động trong doanh nghiệp và ngoài xã hội; có kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm. <p>Mức tự chủ và trách nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhận thức đúng đắn về đường lối chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước; có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu ngành nghề.

		<p>- Nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của kỹ sư quản lý công nghiệp; có đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp; có kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp. Có ý thức rèn luyện sức khoẻ để phục vụ ngành nghề. Có ý thức tự học tập, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp suốt đời.</p> <p>Trình độ ngoại ngữ: TOEIC 450 hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.</p> <p>Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>- Áp dụng đầy đủ các chế độ chính sách, miễn giảm học phí cho sinh viên theo quy định của Nhà nước.</p> <p>- Nhà trường dành một khoản kinh phí lớn để cấp học bổng cho sinh viên học giỏi; đặc biệt các sinh viên thủ khoa ngành sẽ được Nhà trường hỗ trợ học phí cho học kỳ đầu và sẽ duy trì cho các học kỳ tiếp theo nếu đạt loại giỏi cho đến khi ra trường; đồng thời Trường còn cấp học bổng và trợ cấp cho sinh viên nghèo, học giỏi hoặc gặp khó khăn đột xuất, được vay vốn học tập. Hàng năm, các sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện được Nhà trường tuyển chọn, tạo điều kiện tham quan, giao lưu với sinh viên các trường đại học nước ngoài.</p> <p>- Hệ thống quản lý học vụ: sinh viên được cấp tài khoản truy cập qua mạng Internet để đăng ký trực tuyến học phần, xem và in lịch học, lịch thi, kết quả học tập...</p> <p>- Hệ thống học tập trực tuyến e-learning: sinh viên được cấp tài khoản truy cập qua mạng Internet và phần mềm di động để tiếp cận tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo, diễn đàn học tập, thi trực tuyến.</p> <p>- Nhà trường có kết nối mạng wifi để sinh viên truy cập Internet miễn phí và tạo mọi điều kiện để sinh viên sử dụng các phòng học, phòng máy, phòng thực hành để học nhóm, thực tập.</p> <p>- Các hoạt động đoàn thể phong trào thể thao, văn nghệ, câu lạc bộ học thuật, hành trình về nguồn; Chiến dịch mùa hè xanh.</p> <p>- Trường, Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo, báo cáo khoa học, sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao phương pháp học tập.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Quản lý công nghiệp
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>- Tự học và nghiên cứu suốt đời.</p> <p>- Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong và ngoài nước.</p>

VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	<p>Kỹ sư Quản lý công nghiệp có thể làm việc tại nhiều vị trí trong các ngành kinh tế - quản lý nhất là trong lĩnh vực công nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, các ban quản lý dự án các khu công nghiệp và khu chế xuất. - Các Sở ban ngành như: Sở như Sở Công thương, Sở khoa học và Công nghệ,... - Các phòng, ban trong các doanh nghiệp như: Phòng quản trị sản xuất, Phòng kinh doanh, Phòng Kiểm soát và Cải tiến chất lượng, Phòng marketing,... với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành và quản lý. - Quản lý/ điều hành trực tiếp các phân xưởng sản xuất. - Các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Cao đẳng kinh tế, quản lý, kỹ thuật.
----	------------------------------------	---

11. Chuyên ngành đào tạo: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - 7510605

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p style="text-align: center;">Đại học chính quy</p> <p>1. Vùng tuyển sinh: Thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước</p> <p>2. Đối tượng dự tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2024 và các năm trở về trước</p> <p>3. Ngành tuyển sinh:</p> <p>3.1 Đại học chính quy Quản lý công nghiệp Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Quản trị kinh doanh Kế toán Tài chính – Ngân hàng</p> <p>3.2 Đại học vừa làm vừa học Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Quản trị kinh doanh Kế toán Tài chính – Ngân hàng</p> <p>4. Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán học- Vật lý – Hóa học C01: Toán – Vật lý – Ngữ văn C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn D01: Toán – Tiếng Anh -Ngữ văn</p> <p>5. Phương thức xét tuyển: Phương thức xét tuyển: gồm 02 phương thức (PT) PT 1: Xét kết quả học bạ THPT (Mã PT: 200, Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đối với đại học chính quy: từ 18 điểm trở lên, VLVH: từ 14 điểm trở lên)</p>

		<p>Cách 1. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển của học kì I, II lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12 (làm tròn đến số thập phân thứ 2) cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có)</p> <p>Cách 2. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12 (làm tròn đến số thập phân thứ 2) cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có).</p> <p>PT 2: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Mã PT: 100, Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đối với đại học chính quy: công bố sau 17/7/2024)</p> <p>Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có).</p> <p>Lưu ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điểm ưu tiên của thí sinh đăng ký xét tuyển được xác định dựa trên quy định về điểm ưu tiên trong Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. * Ngưỡng đảm bảo chất lượng là mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển, không bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực.
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Kiến thức:</p> <p>Nắm vững và vận dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong CTĐT vào thực tế như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có kiến thức lý luận chính trị cơ bản như Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Có kiến thức nền tảng về toán học và khoa học tự nhiên đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. - Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn và các công cụ cần thiết để thể hiện vai trò người kỹ sư trong việc phân tích, đánh giá, thiết kế, triển khai, vận hành, và cải tiến hiệu quả hệ thống logistics và chuỗi cung ứng. - Có kiến thức và kỹ năng hoạch định chiến lược, lên kế hoạch và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ logistics và vận tải. - Áp dụng kiến thức về ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng. <p>Kỹ năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có các kỹ năng đánh giá, phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lãnh đạo,... tạo tiền đề cho việc phối hợp với các ngành khác để giải quyết các vấn đề

(H) (K) (O) (E)

		<p>liên ngành, đa lĩnh vực liên quan đến logistics và chuỗi cung ứng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự học, tự đào tạo, kỹ năng thích nghi và phát triển trong các môi trường làm việc liên ngành, đa lĩnh vực liên quan đến logistics và chuỗi cung ứng. - Có kỹ năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân. <p>Năng lực tự chủ và trách nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có tính chuyên nghiệp trong sinh hoạt và làm việc, làm việc có kế hoạch, khoa học. - Có tinh thần hợp tác, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Có thái độ tự chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. - Yêu nước, yêu ngành nghề; làm việc theo pháp luật và có ý thức bảo vệ môi trường. <p>Trình độ ngoại ngữ: TOEIC 450 hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.</p> <p>Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.</p>
III	<p>Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Áp dụng đầy đủ các chế độ chính sách, miễn giảm học phí cho sinh viên theo quy định của Nhà nước. - Nhà trường dành một khoản kinh phí lớn để cấp học bổng cho sinh viên học giỏi; đặc biệt các sinh viên thủ khoa ngành sẽ được Nhà trường hỗ trợ học phí cho học kỳ đầu và sẽ duy trì cho các học kỳ tiếp theo nếu đạt loại giỏi cho đến khi ra trường; đồng thời Trường còn cấp học bổng và trợ cấp cho sinh viên nghèo, học giỏi hoặc gặp khó khăn đột xuất, được vay vốn học tập. Hàng năm, các sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện được Nhà trường tuyển chọn, tạo điều kiện tham quan, giao lưu với sinh viên các trường đại học nước ngoài. - Hệ thống quản lý học vụ: sinh viên được cấp tài khoản truy cập qua mạng Internet để đăng ký trực tuyến học phần, xem và in lịch học, lịch thi, kết quả học tập... - Hệ thống học tập trực tuyến e-learning: sinh viên được cấp tài khoản truy cập qua mạng Internet và phần mềm di động để tiếp cận tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo, diễn đàn học tập, thi trực tuyến. - Nhà trường có kết nối mạng Wi-Fi để sinh viên truy cập Internet miễn phí và tạo mọi điều kiện để sinh viên sử dụng các phòng học, phòng máy, phòng thực hành để học nhóm, thực tập.

Handwritten signature

		<p>- Các hoạt động đoàn thể phong trào thể thao, văn nghệ, câu lạc bộ học thuật, hành trình về nguồn; Chiến dịch mùa hè xanh.</p> <p>- Trường, Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo, báo cáo khoa học, sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao phương pháp học tập.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>- Tự học và nghiên cứu suốt đời.</p> <p>- Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong và ngoài nước.</p>
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	<p>Kỹ sư Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có khả năng làm việc tại các sở ban ngành (Sở Công thương, Cục Hải quan,...), các phòng ban của những doanh nghiệp dịch vụ logistics, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp có nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, phòng điều phối vận tải tại hãng hàng không, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, phòng chứng từ xuất nhập khẩu, phòng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, phòng cung ứng vật tư, phòng dịch vụ khách hàng, phòng quản lý kho vận,... với vai trò là người thực hiện trực tiếp hoặc điều hành và quản lý.</p> <p>Sau tốt nghiệp, kỹ sư Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ hoặc trực tiếp giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hoặc ngành gần.</p>

13. Chuyên ngành đào tạo: Kế toán - 7340301

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo
		Đại học chính quy
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p>1. Vùng tuyển sinh: Thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước</p> <p>2. Đối tượng dự tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2024 và các năm trở về trước</p> <p>3. Ngành tuyển sinh:</p> <p>3.1 Đại học chính quy</p> <p>Quản lý công nghiệp Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Quản trị kinh doanh Kế toán</p>

		<p>Tài chính – Ngân hàng 3.2 Đại học vừa làm vừa học Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Quản trị kinh doanh Kế toán Tài chính – Ngân hàng 4. Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán học- Vật lý – Hóa học C01: Toán – Vật lý – Ngữ văn C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn D01: Toán – Tiếng Anh -Ngữ văn 5. Phương thức xét tuyển: Phương thức xét tuyển: gồm 02 phương thức (PT) PT 1: Xét kết quả học bạ THPT (Mã PT: 200, Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đối với đại học chính quy: từ 18 điểm trở lên, VLVH: từ 14 điểm trở lên) Cách 1. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển của học kì I, II lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12 (làm tròn đến số thập phân thứ 2) cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có) Cách 2. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12 (làm tròn đến số thập phân thứ 2) cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có). PT 2: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Mã PT: 100, Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đối với đại học chính quy: công bố sau 17/7/2024) Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có). Lưu ý: - Điểm ưu tiên của thí sinh đăng ký xét tuyển được xác định dựa trên quy định về điểm ưu tiên trong Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. * Ngưỡng đảm bảo chất lượng là mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển, không bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực.</p>
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Kiến thức: - Có kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và các vấn đề cơ bản về quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Có sức khỏe tốt và khả năng tự rèn luyện về thể chất. - Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội, pháp luật, tin học, ngoại ngữ để tiếp thu kiến thức, có khả năng tự phân tích, giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế và cuộc sống.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Vận dụng được các lý thuyết kinh tế vi mô và vĩ mô để phân tích, giải thích các hiện tượng kinh tế; ứng dụng được các công cụ thống kê để phân tích định lượng giúp đưa ra các quyết định liên quan đến kế toán, tài chính. - Có kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán, tài chính tiền tệ, marketing, quản trị doanh nghiệp và vận dụng các kiến thức này để đưa ra các quyết định liên quan đến kế toán, tài chính. - Vận dụng được các chế độ, phương pháp theo quy định hiện hành về kế toán và kiểm toán. - Vận dụng các kiến thức pháp luật, chế độ, chuẩn mực hiện hành ở Việt Nam và quốc tế về kế toán, kiểm toán, thống kê trong công tác kế toán, quy định hiện hành về thuế, tài chính, hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp để giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình tác nghiệp và đề xuất các biện pháp cải tiến hoạt động trong quá trình tác nghiệp. - Sử dụng tốt các công cụ tin học cơ bản, phần mềm máy tính chuyên dụng cho công tác kế toán, kiểm toán, thống kê trong quá trình tác nghiệp. - Có kiến thức về phương pháp, kỹ thuật thu thập, ghi nhận và xử lý thông tin phù hợp với các chuẩn mực kế toán, kiểm toán, tài chính, thông kê và vận dụng để lập và lưu trữ chứng từ - sổ sách kế toán; lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán; có khả năng tổ chức và thực hiện hoạt động kế toán, kiểm toán nội bộ trong quá trình tác nghiệp. - Sử dụng các kiến thức kinh doanh cơ bản, kế toán, tài chính để hình thành ý tưởng kinh doanh và xây dựng các dự án khởi nghiệp kinh doanh <p>Kỹ năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có kỹ năng nhận thức, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tác nghiệp, chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện công tác chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế nói chung và kế toán nói riêng. - Có kỹ năng tác nghiệp chuyên nghiệp và tổ chức thực hiện các hoạt động kế toán, kiểm toán, thuế, chi phí tại các doanh nghiệp, các đơn vị nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội và các chương trình/dự án khác. - Có kỹ năng tự đánh giá và đánh giá chất lượng công việc, giải quyết vấn đề và nâng cao hiệu quả công việc, có kỹ năng hỗ trợ và truyền đạt kiến thức cho người khác trong quá trình tác nghiệp.
--	--	--



		<p>- Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác tốt, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tư duy và phản biện vấn đề, kỹ năng xử lý tình huống.</p> <p>- Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm chuyên dụng phục vụ quá trình tác nghiệp.</p> <p>Trình độ ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Kế toán phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinh viên được xét tốt nghiệp khi đạt một trong các điều kiện về chuẩn đầu ra ngoại ngữ (theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHKTCNCT ngày 06 tháng 11 năm 2020): <ul style="list-style-type: none"> + Tiếng Anh: TOEIC 450 hoặc tương đương (B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, IELTS: 4.5, TOEFL ITP: 450, TOEFL IBT: 45). + Tiếng Pháp: DELF (B1). + Tiếng Trung: HSK (cấp 3). + Tiếng Nga: TRKI (B1). + Tiếng Nhật: JLPT (N3). - Sinh viên được xét tốt nghiệp khi có Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>❖ Áp dụng đầy đủ các chế độ chính sách, miễn giảm học phí cho sinh viên theo quy định của Nhà nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà trường dành một khoản kinh phí lớn để cấp học bổng cho sinh viên học giỏi; đặc biệt các sinh viên thủ khoa ngành sẽ được Nhà trường hỗ trợ học phí cho học kỳ đầu và sẽ duy trì cho các học kỳ tiếp theo nếu đạt loại giỏi cho đến khi ra trường; đồng thời Trường còn cấp học bổng và trợ cấp cho sinh viên nghèo, học giỏi hoặc gặp khó khăn đột xuất, được vay vốn học tập. Hàng năm, các sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện được Nhà trường tuyển chọn, tạo điều kiện tham quan, giao lưu với sinh viên các trường đại học nước ngoài. - Hệ thống quản lý học vụ: sinh viên được cấp tài khoản truy cập qua mạng Internet để đăng ký trực tuyến học phần, xem và in lịch học, lịch thi, kết quả học tập... - Hệ thống học tập trực tuyến e-learning: sinh viên được cấp tài khoản truy cập qua mạng Internet và phần mềm di động để tiếp cận tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo, diễn đàn học tập, thi trực tuyến. - Nhà trường có kết nối mạng Wi-Fi để sinh viên truy cập Internet miễn phí và tạo mọi điều kiện để sinh viên sử dụng



Handwritten signature

		<p>các phòng học, phòng máy, phòng thực hành để học nhóm, thực tập.</p> <p>- Các hoạt động đoàn thể phong trào thể thao, văn nghệ, câu lạc bộ học thuật, hành trình về nguồn; Chiến dịch mùa hè xanh.</p> <p>- Trường, Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo, báo cáo khoa học, sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao phương pháp học tập.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Cử nhân Kế toán
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>- Tự học và nghiên cứu suốt đời.</p> <p>- Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong và ngoài nước.</p>
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	<p>Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Kế toán có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau:</p> <p>-Chuyên viên kế toán: cử nhân kế toán có đủ năng lực tác nghiệp tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức khác và các chương trình/dự án kinh tế - xã hội. Vị trí việc làm cụ thể: kế toán bán hàng, kế toán sản xuất, kế toán kho, kiểm toán nội bộ, kế toán thuế và có triển vọng trở thành kế toán tổng hợp, kế toán trưởng.</p> <p>-Chuyên viên phân tích và tư vấn kế toán - tài chính: cử nhân kế toán có đủ năng lực phân tích và tổng hợp báo cáo tài chính, lập kế hoạch về các loại chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, trợ lý xây dựng kế hoạch hoặc chiến lược kinh doanh.</p> <p>-Kế toán trưởng, Chuyên viên tại các phòng, ban của các cơ quan quản lý nhà nước ...</p>

14. Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng - 7340201

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo
		Đại học chính quy
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p>1. Vùng tuyển sinh: Thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước</p> <p>2. Đối tượng dự tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2024 và các năm trở về trước</p> <p>3. Ngành tuyển sinh:</p> <p>3.1 Đại học chính quy Tài chính – Ngân hàng</p> <p>3.2 Đại học vừa làm vừa học Tài chính – Ngân hàng</p> <p>4. Tổ hợp xét tuyển:</p>

		<p>A00: Toán học- Vật lý – Hóa học C01: Toán – Vật lý – Ngữ văn C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn D01: Toán – Tiếng Anh -Ngữ văn</p> <p>5. Phương thức xét tuyển: Phương thức xét tuyển: gồm 02 phương thức (PT) PT 1: Xét kết quả học bạ THPT (Mã PT: 200, Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đối với đại học chính quy: từ 18 điểm trở lên, VLVH: từ 14 điểm trở lên) Cách 1. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển của học kì I, II lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12 (làm tròn đến số thập phân thứ 2) cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có) Cách 2. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12 (làm tròn đến số thập phân thứ 2) cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có). PT 2: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Mã PT: 100, Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đối với đại học chính quy: công bố sau 17/7/2024) Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có). Lưu ý: - Điểm ưu tiên của thí sinh đăng ký xét tuyển được xác định dựa trên quy định về điểm ưu tiên trong Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. * Ngưỡng đảm bảo chất lượng là mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển, không bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực.</p>
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Kiến thức: Nhận định đúng đắn quan điểm của Đảng và Nhà nước dựa trên sự tích hợp các kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật và an ninh quốc phòng. Gắn kết với cộng đồng, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.</p> <p>Nắm vững kiến thức về kinh tế học căn bản và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực TCNH, chứng khoán và thị trường chứng khoán; Mô tả và phân tích tình hình tài chính của ngân hàng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và tổ chức tài chính nhà nước; Phân tích so sánh các phương án đầu tư tài chính; Có kiến thức về ngoại ngữ và tin học để sử dụng các chương trình ứng dụng.</p>



		<p>Vận dụng kiến thức để hành nghề trong ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức khác; Nắm vững mô phỏng ngân hàng làm cơ sở thực hành nghề nghiệp trong thực tế; Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học và cách thức viết báo cáo;</p> <p>Kỹ năng: Có khả năng nhận định về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Có khả năng tự rèn luyện thể chất. Có khả năng thực hành nghề nghiệp trong ngân hàng, tổ chức tài chính, và các tổ chức khác; Có khả năng phân tích và lựa chọn phương án tài chính phù hợp cho hoạt động của ngân hàng, tổ chức tài chính, và các tổ chức khác; Lựa chọn phương án đầu tư tài chính hợp lý</p> <p>Có khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng; Có khả năng tư vấn đầu tư tài chính cho các chủ thể có liên quan trong lĩnh vực TCNH; Có khả năng trình bày và viết báo cáo; Có kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm; Có khả năng đọc hiểu và viết được tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.</p> <p>Trình độ ngoại ngữ: Người học tốt nghiệp cử nhân Tài chính - Ngân hàng phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người học được xét tốt nghiệp khi đạt một trong các điều kiện về chuẩn đầu ra ngoại ngữ (theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHKTCNCT ngày 06 tháng 11 năm 2020): <ul style="list-style-type: none"> + Tiếng Anh: TOEIC 450 hoặc tương đương (B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, IELTS: 4.5; TOEFL ITP: 450; TOEFL IBT: 45) + Tiếng Pháp: DELF (B1). + Tiếng Trung: HSK (cấp 3). + Tiếng Nga: TRKI (B1). + Tiếng Nhật: JLPT (N3). - Người học được xét tốt nghiệp khi có Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.
III	<p>Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học</p>	<p>❖ Áp dụng đầy đủ các chế độ chính sách, miễn giảm học phí cho sinh viên theo quy định của Nhà nước.</p> <p>- Nhà trường dành một khoản kinh phí lớn để cấp học bổng cho sinh viên học giỏi; đặc biệt các sinh viên thủ khoa ngành sẽ được Nhà trường hỗ trợ học phí cho học kỳ đầu và sẽ duy trì cho các học kỳ tiếp theo nếu đạt loại giỏi cho đến khi ra</p>

		<p>trường; đồng thời Trường còn cấp học bổng và trợ cấp cho sinh viên nghèo, học giỏi hoặc gặp khó khăn đột xuất, được vay vốn học tập. Hàng năm, các sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện được Nhà trường tuyển chọn, tạo điều kiện tham quan, giao lưu với sinh viên các trường đại học nước ngoài.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống quản lý học vụ: sinh viên được cấp tài khoản truy cập qua mạng Internet để đăng ký trực tuyến học phần, xem và in lịch học, lịch thi, kết quả học tập... - Hệ thống học tập trực tuyến e-learning: sinh viên được cấp tài khoản truy cập qua mạng Internet và phần mềm di động để tiếp cận tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo, diễn đàn học tập, thi trực tuyến. - Nhà trường có kết nối mạng Wi-Fi để sinh viên truy cập Internet miễn phí và tạo mọi điều kiện để sinh viên sử dụng các phòng học, phòng máy, phòng thực hành để học nhóm, thực tập. - Các hoạt động đoàn thể phong trào thể thao, văn nghệ, câu lạc bộ học thuật, hành trình về nguồn; Chiến dịch mùa hè xanh. - Trường, Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo, báo cáo khoa học, sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao phương pháp học tập.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Tự học và nghiên cứu suốt đời. - Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong và ngoài nước.
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	<p>Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Tài chính - Ngân hàng có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên Ngân hàng: cử nhân Tài chính - Ngân hàng có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia tác nghiệp tại các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm với nhiều vị trí có thể đảm nhiệm đa dạng như: chuyên viên ngân hàng, chuyên viên hỗ trợ tín dụng, chuyên viên tư vấn tài chính - bảo hiểm, nhân sự kiểm toán nội bộ trong ngân hàng và tổ chức tín dụng, kiểm toán viên,... - Chuyên viên tại các bộ phận tài chính - kế toán: cử nhân Tài chính - Ngân hàng có đủ năng lực tác nghiệp tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức khác và các chương

		<p>trình/dự án kinh tế - xã hội. Vị trí việc làm cụ thể: chuyên viên tư vấn tài chính - kế toán, kế toán bán hàng, kế toán sản xuất, kế toán kho, kế toán thuế, kiểm toán viên,...</p> <p>- Chuyên viên phân tích và tư vấn Tài chính, CEO tài chính, ...</p>
--	--	---

15. Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh – 7340101

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo
		Đại học chính quy
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p>1. Vùng tuyển sinh: Thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước</p> <p>2. Đối tượng dự tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2024 và các năm trở về trước</p> <p>3. Ngành tuyển sinh:</p> <p>3.1 Đại học chính quy Quản trị kinh doanh</p> <p>3.2 Đại học vừa làm vừa học Quản trị kinh doanh</p> <p>4. Tổ hợp xét tuyển: A00: Toán học- Vật lý – Hóa học C01: Toán – Vật lý – Ngữ văn C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn D01: Toán – Tiếng Anh -Ngữ văn</p> <p>5. Phương thức xét tuyển: Phương thức xét tuyển: gồm 02 phương thức (PT) PT 1: Xét kết quả học bạ THPT (Mã PT: 200, Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đối với đại học chính quy: từ 18 điểm trở lên, VLVH: từ 14 điểm trở lên) Cách 1. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển của học kì I, II lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12 (làm tròn đến số thập phân thứ 2) cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có) Cách 2. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12 (làm tròn đến số thập phân thứ 2) cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có). PT 2: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Mã PT: 100, Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đối với đại học chính quy: công bố sau 17/7/2024) Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có).</p> <p>Lưu ý:</p>

		<p>- Điểm ưu tiên của thí sinh đăng ký xét tuyển được xác định dựa trên quy định về điểm ưu tiên trong Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p> <p>* Ngưỡng đảm bảo chất lượng là mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển, không bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực.</p>
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Kiến thức:</p> <p>Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh trang bị các kiến thức cần thiết giúp sinh viên có những kiến thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trang bị kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội để phục vụ phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản thân của người học. - Cung cấp kiến thức lý thuyết và thực tiễn thuộc lĩnh vực kinh tế nói chung và ngành Quản trị kinh doanh nói riêng. <p>Kỹ năng:</p> <p>Giúp người học phát triển kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp thuộc ngành Quản trị kinh doanh để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương xứng với vị trí nghề nghiệp.</p> <p>Mức tự chủ và trách nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đào tạo năng lực làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành Quản trị kinh doanh và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ. - Giúp người học xây dựng ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, cộng đồng; ý thức phục vụ đất nước và đạo đức nghề nghiệp. <p>Trình độ ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinh viên được xét tốt nghiệp khi đạt một trong các điều kiện về chuẩn đầu ra ngoại ngữ (theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHKTCNCT ngày 06 tháng 11 năm 2020) như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tiếng Anh: TOEIC 450 hoặc tương đương (B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, IELTS: 4.5, TOEFL ITP: 450) + Tiếng Pháp: DELF (B1). + Tiếng Trung: HSK (cấp 3).

		<p>+ Tiếng Nga: TRKI (B1).</p> <p>+ Tiếng Nhật: JLPT (N3).</p> <p>Trình độ tin học: Sinh viên được xét tốt nghiệp khi có Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ hoặc Trường Đại học Cần Thơ cấp (theo Quyết định số 145/QĐ-ĐHKTCNCT ngày 25 tháng 03 năm 2020).</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>- Áp dụng đầy đủ các chế độ chính sách, miễn giảm học phí cho sinh viên theo quy định của Nhà nước.</p> <p>- Nhà trường dành một khoản kinh phí lớn để cấp học bổng cho sinh viên học giỏi; đặc biệt các sinh viên thủ khoa ngành sẽ được Nhà trường hỗ trợ học phí cho học kỳ đầu và sẽ duy trì cho các học kỳ tiếp theo nếu đạt loại giỏi cho đến khi ra trường; đồng thời Trường còn cấp học bổng và trợ cấp cho sinh viên nghèo, học giỏi hoặc gặp khó khăn đột xuất, được vay vốn học tập. Hàng năm, các sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện được Nhà trường tuyển chọn, tạo điều kiện tham quan, giao lưu với sinh viên các trường đại học nước ngoài.</p> <p>- Hệ thống quản lý học vụ: sinh viên được cấp tài khoản truy cập qua mạng Internet để đăng ký trực tuyến học phần, xem và in lịch học, lịch thi, kết quả học tập...</p> <p>- Hệ thống học tập trực tuyến e-learning: sinh viên được cấp tài khoản truy cập qua mạng Internet và phần mềm di động để tiếp cận tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo, diễn đàn học tập, thi trực tuyến.</p> <p>- Nhà trường có kết nối mạng wifi để sinh viên truy cập Internet miễn phí và tạo mọi điều kiện để sinh viên sử dụng các phòng học, phòng máy, phòng thực hành để học nhóm, thực tập.</p> <p>- Các hoạt động đoàn thể phong trào thể thao, văn nghệ, câu lạc bộ học thuật, hành trình về nguồn; Chiến dịch mùa hè xanh.</p> <p>- Trường, Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo, báo cáo khoa học, sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao phương pháp học tập.</p>
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Cử nhân Quản trị kinh doanh
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>- Tự học và nghiên cứu suốt đời.</p> <p>- Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong và ngoài nước.</p>
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh có thể làm việc ở những vị trí như sau:

		<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên kinh doanh: Nhân viên kinh doanh, Trưởng cửa hàng bán lẻ, Giám đốc bán hàng vùng/khu vực. - Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh: Trợ lý phân tích và tổng hợp báo cáo về môi trường kinh doanh, tài chính, lập kế hoạch sản xuất, nhân sự, sản xuất, trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh. - Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng khác nhau: Giám sát sản xuất; Quản đốc phân xưởng nhỏ; Quản trị viên các phòng marketing, nhân sự, vật tư, chất lượng. - Nhà quản trị tổng quát: Giám đốc nhà máy; Giám đốc điều hành chi nhánh/khu vực, Giám đốc/Tổng giám đốc doanh nghiệp, tổ chức/tập đoàn. - Tự thành lập doanh nghiệp, làm chủ và điều hành doanh nghiệp. - Chuyên viên tại các Phòng, Ban của các cơ quan quản lý nhà nước. - Ngoài ra, cử nhân Quản trị kinh doanh có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn hoặc trực tiếp giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học khối ngành kinh tế.
--	--	---

